



## ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio  
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ  
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
- 1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)  
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวน  
รับ
- 1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
- 1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- 1.5 มีความสามารถพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร

### 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
<b>เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จำนวนรับรวม 100 คน</b>		
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>		
วท.บ.คณิตศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00	9
วท.บ.เคมี	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	2

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ทุกสาขา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขา คอมพิวเตอร์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	10
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขา คอมพิวเตอร์ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	5
วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต / วิทย์ – กีฬา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาประมง / สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / สาขาการจัดการประมง / สาขา สัตวศาสตร์ / สาขาเกษตรศาสตร์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	2
<b>คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา</b>		
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกกำลังกาย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์ทั่วไป 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 4. มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 5. มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและการออกกำลังกาย	10

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
พท.บ.การแพทย์แผนไทย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียน เฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 3. เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนหรือการจัดตั้งห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือโรงเรียน ในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยฯ หรือเป็นนักเรียนห้องเรียน พิเศษ วิทย์ – คณิต <b>หรือ</b> 4. เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิก วิชาการค่ายใดค่ายหนึ่ง <b>หรือ</b> 5. เป็นผู้เคยเข้าแข่งขันหรือประกวดโครงการด้านวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นที่ ยอมรับและได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารองชนะเลิศอันดับสอง <b>หรือ</b> 6. เป็นบุตรหลานหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทย โดยมีหนังสือ รับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน	4
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.10	10
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>		
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00	6

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00	6
<b>คณะพยาบาลศาสตร์</b>		
พย.บ.พยาบาลศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (เรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 6. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 7. ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรงและไม่มีควมบกพร่อง ทางการได้ยินที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ พยาบาล 8. มีสัญชาติไทย	2
<b>คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ</b>		
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 <b>หรือ</b> 2. กำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม/ สาขาคหกรรม/ สาขาเกษตรกรรม/ สาขาประมง/ สาขา อุตสาหกรรมเกษตร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50	1

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
<b>คณะนิติศาสตร์</b>		
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	5
<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>		
กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นอย่างน้อย (มีหลักฐานประกอบ)	5
กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางคณิตศาสตร์	3
<b>เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จำนวนรับรวม 292 คน</b>		
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>		
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การปกครองท้องถิ่น	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00	2
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - การจัดการ ภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00	2

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
วท.บ.ภูมิศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	5
ศศ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	10
ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. เขียนเรียงความแนะนำตัวเองไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดย ครม.มีหัวข้อ (1) ความสนใจในการเรียนหลักสูตรนี้ (2) ประวัติ ส่วนบุคคล (3) แผนในอนาคตเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	5
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	2
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	5
ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ	8
ศศ.บ.ภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ	8

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 4. สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป	5
ศศ.บ.ภาษาไทย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. หากมีผลงานหรือรางวัลการประกวด/การแข่งขันด้านทักษะ ภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	10
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	28
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาจีน (หลักสูตรสองปริญญา)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. หากมีผลสอบคะแนน TOEIC และรายงานผลการเรียนรายวิชา ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	13
<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>		
กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	2
กศ.บ.พลศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นอย่างน้อย (มีหลักฐานประกอบ)	4

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
กศ.บ.คณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางคณิตศาสตร์ (เน้นสอบแข่งขันคณิตศาสตร์)	5
กศ.บ.เคมี	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเคมี (เน้นสอบแข่งขันเคมี)	4
กศ.บ.ชีววิทยา	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางชีววิทยา (เน้นสอบแข่งขันชีววิทยา)	2
กศ.บ.ฟิสิกส์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 4. Portfolio มีส่วนของการนำเสนอการได้รับรางวัลหรือ เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางฟิสิกส์ (เน้นสอบแข่งขันฟิสิกส์)	4



คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
กศ.บ.ภาษาไทย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย มีรางวัลการประกวดหรือ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือ ระดับจังหวัด	25
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. เข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	6
กศ.บ.สังคมศึกษา	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	16
กศ.บ.การศึกษา – การศึกษาปฐมวัย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75	10
กศ.บ.การศึกษา – การประถมศึกษา	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75	8
กศ.บ.การศึกษา – จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คำนวณ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	3
<b>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</b>		
บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และ นวัตกรรมบริการ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	10
บธ.บ.การตลาด	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00	5

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75	3
บข.บ.การบัญชี	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต	20
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต	10
<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>		
ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์ไทย	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความสามารถด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีวุฒิปัตรหรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม (ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน) แสดงประกอบการสมัคร หรือ มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิปัตรหรือ หลักฐานอื่นแสดงประกอบ ทั้งนี้สามารถแนบหลักฐานในรูปแบบ CD หรือ Link ที่แสดง ความสามารถต่าง ๆ เพิ่มเติมได้	1
<b>คณะนิติศาสตร์</b>		
น.บ.นิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00	20

คณะ/สาขาวิชา	คุณสมบัติของผู้สมัคร	จำนวนรับ (คน)
<b>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา</b>		
ร.บ.การบริหารงานตำรวจและ กระบวนการยุติธรรม	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	23
กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการ การประกอบการทางสังคม	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	4
กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ – การจัดการ การท่องเที่ยวและไมซ์	1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50	4

### 3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 มหาวิทยาลัยคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.2 พิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หลักฐานแสดงผลงานและความสามารถพิเศษ  
ทางด้านวิชาการ

### ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

### 4. การสมัคร

4.1 สมัครออนไลน์ผ่าน website : <http://entrance.tsu.ac.th/> โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร  
กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

4.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการสมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ  
ทุกสาขา หรือชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคาร  
กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565

4.3 **ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์** โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF  
หรือไฟล์รูปภาพ ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565

4.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชำระเงินค่าสมัคร และ  
ส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว และสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถ  
แก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏ  
ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัคร  
สอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม

ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์รอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องลงทะเบียน TCAS ที่ Website : <https://student.mycas.com/> ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครในรอบที่ 1 จะถือเป็นโมฆะ

#### 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

- 5.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
- 5.2 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท จำนวน 1 ฉบับ
- 5.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)
- 5.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ระยะเวลา
1. สมัครทาง website : <a href="http://entrance.tsu.ac.th/">http://entrance.tsu.ac.th/</a>	9 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
2. ชำระเงินค่าสมัคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ	9 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565
3. ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร	3 วันทำการหลังจาก ชำระเงินค่าสมัคร
4. วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์)	14 มกราคม 2565
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House ทาง website : <a href="http://entrance.tsu.ac.th/">http://entrance.tsu.ac.th/</a>	2 กุมภาพันธ์ 2565
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : <a href="http://www.mycas.com/">http://www.mycas.com/</a>	7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
7. สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน website : <a href="http://www.mycas.com/">http://www.mycas.com/</a> โดยรอบที่ 1 สามารถสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา (1) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (2) การสละสิทธิ์ช่วงที่ 2	9 กุมภาพันธ์ 2565 6 พฤษภาคม 2565
8. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่าน website : <a href="http://entrance.tsu.ac.th/">http://entrance.tsu.ac.th/</a>	11 กุมภาพันธ์ 2565

การดำเนินงาน	ระยะเวลา
9. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ ชำระเงินโดยการสแกน Barcode ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ	11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 5,000 บาท และ/หรือชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสถานะสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้

#### 7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5,000 บาทแล้ว **ต้องรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่** ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง [website : www.tsu.ac.th](http://www.tsu.ac.th) และ [website : http://entrance.tsu.ac.th/](http://entrance.tsu.ac.th/) ต่อไป ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

#### 8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

- 8.1 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ
- 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ